

Số: 06 /STTTT-TTBCXB

Bình Phước, ngày 01 tháng 01 năm 2019

V/v thực hiện công tác
thông tin, tuyên truyền

Kính gửi:

- Các cơ quan báo chí tỉnh;
- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố;
- Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị hoạt động Bản tin, Website.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của của Bộ Thông tin và Truyền thông, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thị xã triển khai tuyên truyền những nội dung sau:

1. Tuyên truyền cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

Nhằm tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhất là trong các ngày Lễ, Tết. Tích cực phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong nội bộ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa bàn khu dân cư với nội dung, biện pháp thích hợp, cung cấp các thông tin liên quan đến các loại tội phạm giúp các cơ quan chức năng có biện pháp đấu tranh, phòng ngừa phù hợp. Ngày 26/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3589/UBND-NC về việc mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, năm 2019. Đề nghị các cơ quan báo chí; Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố; Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố; Các đơn vị hoạt động Bản tin, Website trên địa bàn tỉnh tăng cường thông tin, tuyên truyền, nêu gương các mô hình, điển hình tiên tiến về phòng chống tội phạm, góp phần động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia phòng chống, tố giác tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

2. Tuyên truyền về tăng cường thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC)

Nhằm tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về PCCC và cứu nạn, cứu hộ; biểu dương gương người tốt – việc tốt trong công tác PCCC và phê phán công khai những hành vi thiếu trách nhiệm, vi phạm pháp luật về PCCC của các tổ chức, cá nhân để nâng cao tính giáo dục, phòng ngừa và phê phán công khai các hành vi thiếu trách nhiệm, các vi phạm nghiêm trọng về

phòng cháy, chữa cháy của các tổ chức cá nhân để giáo dục, phòng ngừa chung. Đề nghị các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức doanh nghiệp, người dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn.

Văn bản thông tin, tuyên truyền: Công văn số 3814/UBND-NC ngày 17/12/2018 của UBND tỉnh về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình trên địa bàn tỉnh.

3. Tuyên truyền, phổ biến nội dung Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 30/10/2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký Chỉ thị số 30/CT-TTg về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ ngành, địa phương. Đề nghị các cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên truyền, phổ biến các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 30/CT-TTg, đề nghị tập trung vào các nội dung yêu cầu đối với các Bộ, ngành, địa phương; công tác bố trí cán bộ; xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức; công tác Xây dựng Công dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

4. Tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2019

Nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu niên. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến,, giáo dục pháp luật về TTATGT tới mọi thành phần trong hoạt động giao thông vận tải, trong đó chú trọng vào tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho người thực thi công vụ; đẩy mạnh công tác giáo dục, phổ biến quy định pháp luật về TTATGT cho học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên, đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa; xây dựng và triển khai thực hiện tuyên truyền vận động bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ. Ngày 21/12/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 259/KH-UBND về triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2019 với chủ đề “An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe gắn máy”. Đề nghị các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành quy định khi tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong mọi tầng lớp nhân dân

5. Tuyên truyền và tham gia giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại

Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục chủ trì, phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2018. Giải thưởng nhằm mục đích tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả, các cơ quan báo chí, xuất bản có tác phẩm xuất sắc (đăng tải và xuất bản trong năm 2018 ở trong nước và nước ngoài) trên lĩnh vực tuyên truyền, thông tin đối ngoại trong thời gian từ ngày 01/01/2018 đến hết ngày 31/12/2018, kể cả tác phẩm đã được trao giải thưởng ở các cuộc thi khác.

Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 31/3/2019.

Theo đó, Sở thông tin và Truyền thông gửi các đơn vị hoạt động trang thông tin điện tử thông báo và thể lệ cuộc thi để biết tham gia.


Tác phẩm dự thi gửi theo địa chỉ tiếp nhận: Văn phòng Liên chi hội Thông tấn xã Việt Nam. Địa chỉ: Tầng 4, số 79 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 024.39334587 hoặc 0914.345544 Email: giaithuongdoingoai2018@gmail.com Ngoài bì thư ghi rõ: Hồ sơ dự Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2018.

(Thông báo và Thể lệ cuộc thi các đơn vị tải về tại website của Sở Thông tin và Truyền thông <http://www.ict-binhphuoc.gov.vn/>, mục: Văn bản chỉ đạo điều hành)

6. Tuyên truyền phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội và tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các ngành, các cấp, các lực lượng chức năng và nhân dân về những nguy hại của buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với kinh tế- xã hội, an ninh trật tự, an toàn cộng đồng, sức khỏe người dân và nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành đúng quy định pháp luật của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh chân chính, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển. Ngày 20/12/2018, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả tỉnh ban hành Kế hoạch số 257/KH-BCĐ về cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Đề nghị các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi đến các tổ chức, doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh và người dân trên địa bàn tỉnh; đảm bảo công tác tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, nội dung thiết thực với những hình thức phù hợp, có tính thuyết phục cao nhằm làm chuyển biến nhận thức, vận động người dân không sử dụng hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ và không tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Ghi chú: Các văn bản tuyên truyền được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông (<http://ict-binhphuoc.gov.vn/>), tại mục: Văn bản chỉ đạo điều hành.

Trân trọng 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TTBCXB.



